

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๓๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศใช้การบริหารแบบบูรณาการ

เรียน รอง-นรม. กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง และเอกอัครราชทูตบริหารแบบบูรณาการ

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้อินยอมมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ เมษายน ๒๕๕๖) เกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดให้ทุกจังหวัดใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดให้ทุกจังหวัดใช้การบริหารงานแบบบูรณาการ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Office – CEO) และใช้การบริหารแบบบูรณาการเช่นเดียวกับจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทั้ง ๕ จังหวัด (ลำปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และนราธิวาส) ซึ่งได้ดำเนินไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้การบริหารแบบบูรณาการได้ทันกำหนดเวลาข้างต้น นั้น ขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันว่า การใช้การบริหารแบบบูรณาการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศทุกประเทศด้วย โดยถือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศทุกประเทศทดลองใช้การบริหารงานแบบบูรณาการเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สำหรับการรายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งในจังหวัด/ในประเทศ ที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ และในระดับจังหวัด/สถานเอกอัครราชทูตที่ต้องรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระบบการรายงานหลายทาง (Matrix Reporting System) กล่าวคือ

- ในระดับจังหวัด ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด เสนอรายงาน ฯ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในต่างประเทศ ให้ทุกหน่วยงานที่มีสำนักงานในต่างประเทศเสนอรายงาน ฯ ไปยังเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้น

- ในระดับของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเสนอรายงาน ฯ ไปยังส่วนราชการต้นสังกัด คือ กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ในขณะที่เดียวกันก็ให้เสนอรายงาน ฯ ดังกล่าวไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) อีกทางหนึ่ง และหากเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการใด ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งประสานเรื่องนั้นไปให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบด้วย

/ตั้งนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ใช้การบริหารงานแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว จึงขอมอบหมายดังนี้

๑. ให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับกับการปฏิบัติราชการ ในส่วนภูมิภาคในเขตตรวจราชการต่าง ๆ ไว้แล้ว ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ติดตาม ดูแลการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. ให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินการบริหาร งบประมาณค่าใช้จ่ายของจังหวัดให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดมีเงินจำนวนหนึ่งในลักษณะคล้ายงบกลาง ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสม หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ เช่น การจัดสรร งบกลางให้แก่จังหวัดตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในพื้นที่โดยอาจใช้วิธีคำนวณตามจำนวนเขตเลือกตั้ง เขตละ ๑ ล้านบาท เป็นต้น และให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางการมอบอำนาจและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต ไทยในต่างประเทศใช้การบริหารงานแบบบูรณาการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ต่อไป ทั้งนี้ ให้นำผล การวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของกระทรวง มหาดไทย ซึ่งได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทาง การดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔